



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม โทรศัพท์ ๐ ๔๓๗๗ ๗๙๗๒ ต่อ ๓๑๓

ที่ มค ๐๐๓๒.๐๐๒/ว ๖๗๒ วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ข้อสั่งการในการประชุมทางไกล (Video conference) ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์
และการสาธารณสุข (EOC) ครั้งที่ ๒๓/๒๕๖๕

เรียน นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)
นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา)
นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านบริการทางวิชาการ)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบรบือ (นายแพทย์เชี่ยวชาญ) ปฏิบัติหน้าที่รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด
ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านทันตสาธารณสุข)
เภสัชกรเชี่ยวชาญ (ด้านเภสัชสาธารณสุข)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชน ทุกแห่ง
สาธารณสุขอำเภอ ทุกแห่ง
หัวหน้ากลุ่มงานทุกกลุ่มงาน สสจ.มหาสารคาม

ด้วย ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (EOC) ระดับจังหวัด
มหาสารคาม ได้จัดประชุมทางไกล (Video conference) กรณี โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ครั้งที่ ๒๓/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐-๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมบุษราคัม ชั้น ๒
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม

ในการนี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม จึงขอส่งข้อสั่งการในการประชุมทางไกล
(Video conference) ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (EOC) กรณี โรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19) ครั้งที่ ๒๓/๒๕๖๕ เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบ และดำเนินการตามข้อสั่งการดังกล่าว
รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและแจ้งผู้เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป

(นายสมชายโชติ ปิยวัชรเวลา)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม

สรุปข้อสั่งของนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ในการประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน
ด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (EOC) กรณี โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ครั้งที่ ๒๓/๒๕๖๕ วันที่ ๑ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐น.-๑๒.๐๐น.
ณ ห้องประชุมบุษราคัม ชั้น ๒ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม

ที่	ข้อสั่งการ	ผู้รับผิดชอบ/ดำเนินการ
๑	ให้ทีม Logistic จัดหา ATK ให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน และ ประสานโรงพยาบาลมหาสารคาม จัดเตรียมยา Favipiravir ให้เพียงพอในการ ใช้รักษาผู้ป่วย	- ทีม Logistics
๒	ให้กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก จัดหายาฟ้าทะลายโจร ให้เพียงพอในการใช้รักษาผู้ป่วย	- กลุ่มงานการแพทย์แผน ไทยและการแพทย์ทางเลือก
๓	ให้กลุ่มงานประกันสุขภาพ ประสานสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ในประเด็นการสนับสนุน ATK ให้ประชาชนรับบริการผ่านร้านขายยา มีแนวทาง การดำเนินการอย่างไร	- กลุ่มงานประกันสุขภาพ
๔	ให้ทุกอำเภอ Mapping พื้นที่ที่มีความพร้อมในการจัดทำ Community Isolation (CI)/ Home Isolation (HI) มอบกลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย รวบรวมข้อมูลและจำนวนบ้านพัก ที่สามารถทำเป็น Community Isolation (CI)/ Home Isolation (HI) ได้ และลงพื้นที่ตรวจสอบความพร้อมด้านสิ่งแวดล้อมและ ความปลอดภัย โดยใช้มาตรการ Free Setting ในการดำเนินการ	- รพ.ทุกแห่ง - สสอ.ทุกแห่ง - กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม และอาชีวอนามัย
๕	ให้ทุกอำเภอตรวจสอบจำนวนอุปกรณ์/ เครื่องมือ ที่จำเป็นในการรักษาใน Community Isolation (CI)/ Home Isolation (HI) เช่น เครื่องวัดออกซิเจน เครื่องวัดอุณหภูมิร่างกาย ว่าแต่ละพื้นที่มีจำนวนเท่าไร หากนำมาจัดทำเป็น ธนาคารอุปกรณ์ของชุมชนมีเพียงพอหรือไม่ มอบทีม Logistic รวบรวมเป็น ข้อมูลภาพรวมของจังหวัดเพื่อใช้ประโยชน์ต่อไป	- รพ.ทุกแห่ง - สสอ.ทุกแห่ง - ทีม Logistic
๖	ให้กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ วางแผนการให้ความรู้ในประเด็น Health Literacy โรคติดเชื้อ COVID-19 ในวัด โดยดำเนินการระยะแรกใน ๑ วัด ๑ อำเภอ เพื่อให้ เจ้าอาวาส พระสงฆ์ ตลอดจนผู้เข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาในวัดนั้นๆ มีความรู้ ความเข้าใจ เกิดทักษะ และมีพฤติกรรมในการป้องกันตนเองได้อย่างเหมาะสม	- กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
๗	ให้โรงพยาบาลทุกแห่งที่ได้รับการตอบกลับผลการส่งคำร้องขอรับเงินช่วยเหลือ เบื้องต้น กรณีเจ้าหน้าที่ได้รับความเสียหายจากการให้บริการสาธารณสุข จาก สปสช. รายงานผลการตอบกลับดังกล่าวมายังกลุ่มงานประกันสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม เพื่อรวบรวมเป็นข้อมูลจังหวัด	- รพ.ทุกแห่ง - สสอ.ทุกแห่ง
๘	ให้กลุ่มงานประกันสุขภาพ ดำเนินการตรวจสอบและติดตามผลการส่งคำร้อง ขอเงินช่วยเหลือเบื้องต้นกรณีเจ้าหน้าที่ได้รับความเสียหายจากการให้บริการ สาธารณสุข จาก สปสช. เพื่อเป็นการดูแลบุคลากร และเพื่อเป็นการติดตาม ความก้าวหน้า โดยให้รายงานเป็นระยะๆ	- กลุ่มงานประกันสุขภาพ

ที่	ข้อสั่งการ	ผู้รับผิดชอบ/ดำเนินการ
๙	ให้ทุกหน่วยงานจัดทำ Campaign การฉีดวัคซีนเดือนมีนาคม “บุญเบิกฟ้า อสม. พาฉีด” ในหัวข้อ “หยิบ ฉีด จบ” ให้ อสม. ๑ คน เชิญชวนประชาชนในพื้นที่ มาฉีดวัคซีนเข็มที่ ๓ จำนวน ๑๐ คน (๑ : ๑๐) โดยจัดทำหนังสือลงนามโดย นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม เพื่อชี้แจงแนวทาง การดำเนินการ พร้อมแนบแบบฟอร์มการลงข้อมูล ส่งถึง อสม. ทุกคน และหากพื้นที่ใดดำเนินการ แล้วเสร็จก่อนวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๕ จะพิจารณาอบรางวัลเพื่อแสดงถึง ประสิทธิภาพ ในการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่และอสม. ในพื้นที่	- รพ.ทุกแห่ง - สสอ.ทุกแห่ง
๑๐	ให้กลุ่มงานการสาธารณสุขมูลฐานและระบบสุขภาพปฐมภูมิ สื่อสาร ประชาสัมพันธ์ ให้ อสม. ทุกคนรับทราบแนวทาง การดำเนินงาน Campaign การฉีดวัคซีนเดือน มีนาคม “บุญเบิกฟ้า อสม.พาฉีด” ในหัวข้อ “หยิบ ฉีด จบ” ให้ อสม. ๑ คน เชิญชวนประชาชนในพื้นที่มาฉีดวัคซีนเข็มที่ ๓ จำนวน ๑๐ คน (๑ : ๑๐)	- กลุ่มงานการสาธารณสุข มูลฐานและระบบสุขภาพ ปฐมภูมิ
๑๑	ให้กลุ่มภารกิจสื่อสารความเสี่ยง (Risk communication) สื่อสารประชาสัมพันธ์ Campaign “บุญเบิกฟ้า อสม.พาฉีด” ในหัวข้อ “หยิบ ฉีด จบ” ให้ อสม. ๑ คน เชิญชวนประชาชนในพื้นที่มาฉีดวัคซีนเข็มที่ ๓ จำนวน ๑๐ คน (๑ : ๑๐)	- กลุ่มภารกิจสื่อสารความ เสี่ยง (Risk communication)



(นายสมชายโชติ ปิยวัชรเวลา)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม



(นางสาวรัชนิภา จิตราคุล)



นายสงัด เชื้อลิ้นฟ้า

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาศาสตร์สาธารณสุข